

ติดเครื่อง "ไฟซินอน"

1 สัปดาห์ที่ผ่านไป มันช่างมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะเหลือเกิน โดยเฉพาะเรื่องออดอย่างคนขับรถฟอร์ดจูนเนอร์ติดไฟซินอน ไล่ยิงกับดับ โมโซ่ ดัน โออีซี แต่เป็นกับดับจับเครื่องบินจริงๆ ผมเลยอยากนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการบังคับควบคุมการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างของรถยนต์มาฝาก

อ้างอิงข้อมูลจากคุณเทียนไซติ จงพีร์เพียร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ที่เคยให้ข่าวไว้เมื่อเร็วๆ นี้ว่าหลอดไฟหน้าสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องแนวจำกัดของแสง และรูปแบบการกระจายของแสงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

โดย "ไฟหน้า" ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองอ่อน จำนวน 2 ดวงติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวา แสงละ 1 ดวง ติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจน และไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตาผู้อื่น สำหรับไฟหยุด (ไฟเบรก) ต้องเป็นสีแดง ไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอำพัน ไฟส่องป้ายต้องเป็นสีขาว มองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า 20 เมตร โดยการติดตั้งไฟหน้าให้เป็นแสงสีอื่น หรือดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบหรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไป จนทำให้แสงมีความสว่างจ้ามากจนเกินไป เมื่อนำไปใช้งานบนท้องถนนจะส่องเข้าตาผู้ขับขี่รายอื่น ทำให้สายตาพร่ามัว จนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

แต่เท่าที่เห็นดูเหมือนคนใช้รถเขานึกอยากติดอะไรก็ทำกันโดยไม่ใส่ใจเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่อาจเพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีการบังคับอย่างจริงจังมากกว่า

หมดเรื่องไฟซินอน ไปดูการแต่งตั้งผู้บริหารในวงการยานยนต์กันบ้าง ล่าสุด บ็อบกรู๊ป ประกาศแต่งตั้ง มร.มาร์ติน เฮย์ส ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรเบิร์ต บ็อบ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จำกัด ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศสิงคโปร์

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวจะช่วยเสริมการบริหารจัดการ



และการดำเนินงานของทีระบบปฏิบัติการของบ็อบในภูมิภาคนี้ให้แกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้มร.มาร์ติน เฮย์ส

สกกล ชิวมงคล



ยังควบตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียอีกด้วย ด้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เล็กซ์ส ในนาม เล็กซ์ซีเอส กรุงเทพฯ ของ คุณสกกล ชิวมงคล ตั้งหน้าตั้งตาทำตลาดรถยนต์หรูได้ปีกโตโยต้าแบบไม่เหน็ดเหนื่อย เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่าน

มา ก็ส่งรถยนต์รุ่นใหม่ๆ มายั่วนำลายสาวกรถยนต์ยี่ห้อนี้ ในงานที่ชื่อ Crystal Park Multimillionaire Party 2011

สุดท้ายนี้ฝากควันทอง งานมหกรรมยานยนต์เมื่อปลายปีที่แล้ว ใครที่เชียร์พริตตี้คนไหนในกิจกรรมโครงการประกวด "Motor Expo Smart Pretty Vote 2010" ได้ฝาก

มาบอกว่า ได้สาวสวยผู้ครองใจคนรักพริตตี้แล้ว พริตตี้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ฐิติกานต์ สิทธิสัมพันธ์ ชื่อเล่นน่ารักทีเดียว "น้องหลับปุ๋ย" จากบริษัท มิตรชุบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับรางวัลทองคำหนัก 5 บาท สาวๆ คนไหนที่พลาดไปก็ตั้งหลักกันใหม่ปีนี้ครับ



น้องหลับปุ๋ย